

Số: 131 /TB - VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo**

Ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp bàn về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Đề án; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Việc triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công là vấn đề rất quan trọng, khó, phức tạp, có tác động tích cực đến sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; phát huy tốt hơn chính sách điều tiết thu nhập, bảo đảm công bằng xã hội; thu hút thêm nguồn tài chính để đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sự nghiệp công nên cần phải được các bộ, ngành đặc biệt quan tâm, triển khai quyết liệt trên tinh thần quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả những nội dung mà Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã thống nhất tại các phiên họp đề đề ra được những giải pháp mới, khả thi, tạo được bước chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2014 và trong giai đoạn tới.

Nhất trí nội dung cơ bản Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu dự họp, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30 tháng 4 năm 2014 và phê duyệt trước ngày 30 tháng 5 năm 2014.

2. Trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần lưu ý:

a) Về nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường trong các lĩnh vực

- Về thực hiện nhiệm vụ: Cần rà soát lại để lựa chọn các nhiệm vụ giao cho các trường tự quyết định và chịu trách nhiệm một cách phù hợp, gắn với chuẩn kết quả thực hiện để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá và quản lý chặt chẽ theo hướng tiếp tục giao tự chủ thực hiện đối với các nhiệm vụ đã được giao và mở rộng hợp lý hoặc từng bước các nhiệm vụ có thể phân cấp.

- Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào thực tiễn hiện nay đề xuất về tiêu chí tuyển chọn và chỉ tiêu tổng biên chế viên chức tối đa của từng trường trong thời gian thí điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo được giao, làm cơ sở pháp lý cho các trường chủ động quyết định về việc phát triển tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp.

- Về chế độ trả lương cho người lao động trong các cơ sở thí điểm: Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương (theo Kết luận của Trung ương). Trong khi chưa xây dựng được bảng lương cụ thể thì tạm thời cho thực hiện theo một mức tối đa nhất định, bên cạnh đó nghiên cứu thường.

- Về tài chính:

+ Về chế độ thu: Cần quy định rõ những công việc được thu tiền dịch vụ và những công việc nào không được thu thêm tiền ngoài học phí. Phân biệt rõ việc thu lệ phí và việc thu tiền để thực hiện các dịch vụ đào tạo ngoài học phí để đáp ứng theo nhu cầu. Lệ phí cần thực hiện theo quy định chung của Nhà nước. Các chính sách thu của trường phải được công bố công khai, quản lý chặt chẽ, phục vụ đúng mục đích.

+ Về học phí: Căn cứ vào các quy định hiện hành, thực tiễn chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo để tính toán và đề ra được quy định về mức thu học phí đối với các đơn vị thí điểm theo từng nhóm ngành theo hướng có quy định cụ thể về khung học phí được phép thu đối với từng nhóm ngành hoặc gắn với tiêu chí đáp ứng điều kiện phục vụ dạy và học trong từng giai đoạn. Đối với các chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng chi phí đào tạo theo yêu cầu và sự thỏa thuận giữa người học và cơ sở đào tạo.

+ Đề án cần làm rõ về cơ chế phân phối tài chính phù hợp trong các đơn vị; cơ chế phân phối cần chú trọng chính sách chi tiền thưởng, tiền hỗ trợ, khuyến khích, động viên nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hạn chế mở rộng mức bình quân theo mức lương cơ bản đã được Nhà nước quy định, đồng thời, trong điều kiện cụ thể, có thể dành một phần thu để chi đầu tư xây dựng, phát triển nhà trường. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong Đề án cơ chế tín dụng cho các trường thí điểm, kể cả tín dụng tín dụng.

+ Về cơ chế cấp phát: cần lưu ý để có quy định phù hợp theo hướng hạn chế tối đa việc giao cho các trường thực hiện việc miễn, giảm các khoản thu đối với học sinh, sinh viên diện chính sách, đối tượng ưu tiên (Nhà nước cấp phát phần miễn, giảm để người học nộp cho trường). Bộ Tài chính đề xuất về việc thay đổi cơ chế cấp phát từ ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng người học.

b) Đề án cần bổ sung, làm rõ các yêu cầu về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc công khai dân chủ trong và ngoài đơn vị theo đúng yêu cầu, công khai, minh bạch.

c) Về đối tượng, phạm vi áp dụng: Lưu ý việc thí điểm đổi mới phải bảo đảm được triển khai trong toàn bộ các cơ sở đào tạo, không chỉ ở một số ngành, nghề đào tạo.

Đối với các đề án của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để thống nhất với hai Đại học Quốc gia về việc lồng ghép đưa các nội dung liên quan đến hai Đại học vào trong dự thảo Quyết định này hoặc có thể xem xét để phê duyệt bằng Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình tài chính trước khi thí điểm để có căn cứ tổng kết sau một thời gian thí điểm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án có thể tăng số lượng các trường thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế theo quy định tại Quyết định phê duyệt Đề án này, nếu xét thấy cần thiết và đáp ứng yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, TP, NV;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trụ lý TTgCP, TGD Công TTĐT, TTK HDGD, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3b) QT. 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Nguyễn Khắc Định